

คริสตจักรโทนี่ อาลาโม

เวิร์ล นิวส์เลทเทอร์

นิวเยรูซาเล็ม

เชิร์ชเซส เวิร์ลวายด์

ศิษยาภิบาล โทนี่ อาลาโม

ดี อาลาโม คริสเตียน เนชั่น

เล่ม 11000

ศาสนาจอมปลอม จำเป็นต้องขโมยถ้อยความจริง ไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นแน่

โดย โทนี่ อาลาโม

ศาสนาจอมปลอมทุกศาสนานำความจริงหลายประการจากพระวจนะของพระเจ้าไปใช้ เพื่อทำให้ศาสนาปลอมของพวกเขาดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หนึ่งในความจริงจากพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งชาวมุสลิม และผู้สถาปนาศาสนา ซึ่งก็คือมุฮัมมัด ศาสดาจอมปลอมชื่นชอบมากที่สุด ก็คือ การผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน และการสมรสนั้นถูกชอบด้วยกฎหมายเมื่อเข้าสู่วัยเริ่มเจริญพันธุ์ ซึ่งคือช่วงระหว่างวัย 9 ปี ถึง 14 ปี ในผู้หญิง และราว ๆ 14 ปี ในผู้ชาย และอีกทั้งชายที่มีอายุมากกว่าอย่างเช่นอับบราฮัมสามารถสมรส กับหญิงวัยรุ่นได้ แม้มีอายุมากกว่า 100 ปี และเขาก็มีบุตรด้วยกันหลายคน (ปฐมกาล 16:1-6, 25:1-2, 6, 1 พงศาวดาร 1:32) อูริอาห์ผู้ซึ่งเป็นสามีของบัทเชบา ได้สมรสกับหล่อนเมื่อหล่อนยังเป็นเด็กหญิง และเลี้ยงดูหล่อนเป็นบุตรสาว (2 ซามูเอล 12:1-9)

มันดูเหมือนกับว่าศาสนาจอมปลอมทั้งหลายชื่นชอบข้อความจากพระคัมภีร์ประเภทนี้ เป็นต้นว่า ศาสนาอิสลาม พุทธ ฮินดู ฯลฯ

เชค อับดุลลา ผู้สืบเชื้อสายนักวิชาการศาสนาอิสลาม คือผู้ซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นผู้เริ่มต้นการเคลื่อนไหวเพื่อ “การชำระ” ศาสนาอิสลามที่ไม่บริสุทธิ์ โดยการนำชาวมุสลิมกลับสู่ความเชื่อที่เป็น

หลักธรรมที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม ซึ่งก็คือศาสนาจอมปลอมอีกศาสนาหนึ่ง นักวิชาการศาสนาชาวมุสลิมนับถือปู่ของชายผู้นี้ “ว่าเป็นนักวิชาการศาสนาผู้เคร่งครัดที่ได้เรียกผู้คนกลับคืนมา” ในสิ่งที่พวกเขา กล่าวคือการนับถือพระเจ้า (อัลเลาะห์) แต่แท้จริงแล้วคือการบิดเบือนดี ๆ นี้เอง เว้นแต่ส่วนข้อความจากพระคัมภีร์ที่พวกเขาได้ขโมยไปจากพระวจนะของพระเจ้า

ในหนังสือของศาสนาอิสลามที่ชื่อว่า ชีวิตประวัติของศาสดา [จอมปลอม] มุฮัมมัด ในหน้าที่ 353 ย่อหน้าที่ 3 โดยเชค อับดุลลา เราอ่านได้ความว่าศาสดาจอมปลอมมุฮัมมัดได้สมรสกับเด็กหญิงอายุ 6 ปี และเขาได้ร่วมสังวาสจากการสมรสเมื่อภรรยาของเขานั้นมีอายุได้ 9 ปี ซึ่งเป็นเวลาที่เธอได้เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ (พจนานุกรมฉบับเว็บสเตอร์ได้ระบุว่า วัยเด็กสิ้นสุดลงเมื่อย่างเข้าสู่วัยเริ่มเจริญพันธุ์ โปรดดูที่คำว่า “childhood” ในพจนานุกรมเว็บสเตอร์) หรือในอีกนัยหนึ่งคือ เมื่อวัยเริ่มเจริญพันธุ์พวกเขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ สามารถมีบุตรได้

ทุกวันนี้โลกมีประชากรมุสลิมหนึ่งพันล้านคน พวกเขาทั้งหมดเชื่อว่าการสมรสในวัยเริ่มเจริญพันธุ์นั้นสามารถทำได้ เพราะมีกล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้า ในพระคัมภีร์ไบเบิล (1 ทิโมธี 5:14-15)¹ ซึ่งนี้ก็คือ

ขโมยมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลโดยศาสดาจอมปลอมมุฮัมมัด และบรรจุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งคัมภีร์ทั้งสองต่างก็ได้บัญญัติไว้ว่าบุรุษสามารถมีภรรยาและบุตรได้หลายคน ตราบเท่าที่เขาสามารถเลี้ยงดูได้ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐ (1 ทิโมธี 5:8)

พระซินดูนั้นก็แย่มาก ๆ พวกเขามีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงก่อนวัยเจริญพันธุ์เสียอีก บางรายก็เมื่ออายุได้เพียงสี่หรือห้าขวบเท่านั้นเอง แล้วเมื่อเด็กหญิงเหล่านั้นมีอายุได้เก้าหรือสิบขวบ พวกเขาก็นำเอาเด็กเหล่านั้นไปทิ้งให้เป็นหญิงโสเภณีตามท้องถนน² สิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระวจนะของพระเจ้า

ความจริงจากพระคัมภีร์ไบเบิลในเรื่องการสมรสในวัยเริ่มเจริญพันธุ์ และการมีภรรยาสองคนหรือมากกว่า ได้ถูกรับไปปฏิบัติโดยชาวมุสลิมกว่าหนึ่งพันล้านคน มีเพียงสถานที่แห่งเดียวในโลกเท่านั้นที่ไม่เชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล อย่างที่ได้ถูกบันทึกไว้ นั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งผู้คนอ้างว่ารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิล แต่พวกเขากลับต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระคัมภีร์ไบเบิล

รัฐธรรมนูญของสหรัฐ กฎหมายแห่งประเทศเรากล่าวว่า เราได้รับสิทธิในการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและปฏิบัติตามสิ่งที่บัญญัติ ตามแต่วิถีทางที่พระคัมภีร์ (ต่อหน้า 2)

1 1 คร. 7:2, 9, 28, 36, 1 ทธ. 4:1-3, ฮบ. 13:4, หนังสือยาซาร์ตอก (*The Book of Jasher*) 24:40-45 2 Katherine Mayo, *Mother India*, (Harcourt, Brace and Company), pp. 46-48

ศาสนหาจอมปลอม จำเป็นต้องขโมยถ้อยความจริง ไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นแน่

(ต่อจากหน้า 1)

นั้นจะบัญชาต่อหัวใจของพวกเรา นี่คือนิยาม กฎหมาย กฎหมายแห่งประเทศของเรา! รัฐธรรมนูญของสหรัฐ กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 1 ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ทำการออกกฎหมายที่เป็นการขัดขวางหรือห้ามประชาชนจากการสมรส พวกเราควรจะเชื่อฟังพระคัมภีร์ไบเบิลในเรื่องนี้ เพื่อรับใช้พระเจ้าตามวิถีที่พระวณะของพระเจ้าได้ทรงบัญชาต่อหัวใจของพวกเรา พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า ในวันสิ้นโลก รัฐบาลโลกจะทำการที่ดีให้เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย และทำการที่ชั่วร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดี (อสย. 5:20) นี่คือนิยามกฎหมายหนึ่งซึ่งแสดงว่า พวกเรากำลังอาศัยอยู่ในช่วงเวลาแห่งวันสิ้นโลกที่กำลังมาถึง รัฐธรรมนูญสหรัฐ กริดรื่องว่ากฎหมายทุกวันนี้เป็นสิ่งจอมปลอม ไม่ใช่กฎหมายที่แท้จริงสักนิดเดียว และยังขัดแย้งกันกับกฎหมายของพระเจ้า

ชาวมุสลิมและศาสนาจอมปลอมมุฮัมหมัดนั้นเป็นผู้โกหก เพราะพวกเขา กล่าวว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นเพียงแค่ผู้เผยแพร่นั้นั้น พระเยซูทรงห่างไกลจากการเป็น

เพียงแค่ผู้เผยแพร่นั้นั้น พระวณะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า พระองค์คือพระเจ้า ซึ่งคือผู้สร้างสวรรค์และโลกและจักรวาลทั้งหมด (มัทธิว 26:63-64, โครินธ์ 1:13-19, วิวรณ์ 4:11, 10:6) พระเยซูทรงกล่าวว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” (วิวรณ์ 1:8) “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา [เข้าสู่สวรรค์] ได้นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) “เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด” (ยอห์น 10:9). พระเยซูคือพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดแก่โลกนี้ (ลูกา 2:11, กิจการ 5:31, 1 ทิโมธี 4:10, 2 ทิโมธี 1:10, 1 ยอห์น 4:14)

“อิมมานูเอล” ในภาษาฮีบรูหมายถึง “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา” “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา” (มัทธิว 1:23) “ในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1) ใน ยอห์น 1:14 กล่าวไว้ว่า “และพระวาทะได้รับสภาพของเนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” พระ

วณะของพระเจ้าคือพระคริสต์ พระคริสต์ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เผยแพร่นั้นั้น

ท่านอัครสาวกเปาโล ได้กล่าวว่า “ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อ พวกเขาก่อนและพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16) ผู้คนชาวสหรัฐอเมริกานั้นละอายต่อความจริงเหล่านี้ของพระคัมภีร์ไบเบิล พระวณะของพระเจ้า ซึ่งก็คือพระคริสต์ พระเยซูตรัสว่า “เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราในชั่วอายุนี้ ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณีและการผิดบาป บุตรมนุษย์ก็จะมีอายเพราะผู้นั้น ในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดาของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์” (มาระโก 8:38) พระเยซูยังตรัสอีกว่า “เมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้นจากเรา’” (มัทธิว 7:23)

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทั้งหลาย เราไม่สามารถเลือกเอาแต่สิ่งที่เราชอบ และปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบได้ “ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา” (มาระโก 16:16) ผมกำลังอยู่ (ต่อหน้า 4)

โคลัมเบีย

แปลจากภาษาสเปน

เรียน สาธุคุณอาลาโม พี่น้องในพระคริสต์ที่เคารพ,

ส่งคำทักทายด้วยไมตรีจิตถึงทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรอันยิ่งใหญ่ ภายใต้พระบัญชาของพระบิดา เรียน สาธุคุณอาลาโม พี่น้องในพระคริสต์ที่เคารพ,

ส่งคำทักทายด้วยไมตรีจิตถึงทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรอันยิ่งใหญ่ ภายใต้พระบัญชาของพระบิดา พระสัญลักษณ์ของพระบุตร และตราประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์ กระผมมีความปลื้มปีติต่อพระผู้เป็นเจ้า และต่อคริสตจักรอาลาโมเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดส่งพระคัมภีร์ไบเบิลหลายเล่มหนังสือ เมสสิยาห์ ตลอดจนเอกสาร และจดหมายข่าวโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพรแก่กลุ่มผู้สอนศาสนาของเรา หากเราช่วยกัน พวกเราจะสามารถทำงานแด่จอมกษัตริย์ และจอมราชาพระเยซูชวาวาซาเรธได้

และต่อคริสตจักรอาลาโมเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดส่งพระคัมภีร์ไบเบิลหลายเล่มหนังสือ เมสสิยาห์ ตลอดจนเอกสาร และจดหมายข่าวโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพรแก่กลุ่มผู้สอนศาสนาของเรา หากเราช่วยกัน พวกเราจะ

สามารถทำงานแด่จอมกษัตริย์ และจอมราชาพระเยซูชวาวาซาเรธได้

กลุ่มของเราปรารถนาที่จะสานต่อการทำงานกับคริสตจักรอาลาโม เพื่อถวายพระเกียรติยศและความรุ่งโรจน์แด่พระบิดาของเราในสรวงสวรรค์ ด้วยความเคารพอย่างสูง ขอท่านได้มอบหนังสือ เมสสิยาห์ อื่นๆ หลายเล่มและเอกสารต่างๆ ที่พอเพียง เพื่อให้เราได้รับเริ่มต้นและสำเร็จในภารกิจที่เราได้รับการเรียกหา เราขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เราสื่อสารกับท่าน เพื่อทำให้เราสามารถนำแผนการช่วยเหลือไปส่งผู้คนที่ทั้งหลาย ผู้ซึ่งยังไม่รู้จักหนทางนั้น ความจริง และชีวิต (ยอห์น 14:6) ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านอย่างมหาศาล

ด้วยไมตรีจิต,
เฮซุส เอ. เปเรซ
เมเดยิน-แอนโทโอเคเรีย โคลอมเบีย

ขอขอบคุณพระเจ้าและท่านด้วย ฉันได้ทำงานเขียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราได้เผยแพร่

ภายในเมืองที่มีประชากรราวสองล้านคนแห่งนี้ เมืองนี้กำลังขาดแคลนพระวณะของพระเจ้าอย่างมาก

ฉันได้เข้าร่วมกับท่านเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้ว และจะอยู่ต่อไปจนกว่าพระเจ้าจะทรงบอก “พอแล้ว” และแน่นอนว่าท่านก็จะทำเช่นเดียวกัน ฉันได้รับงานเขียน ซึ่งดีอย่างมากต่อเพื่อนมนุษย์ของเรา ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพรแด่สาธุคุณอาลาโม และคริสตจักรอันยิ่งใหญ่ของท่านสาธุคุณ ซึ่งเจิมไว้ด้วยการมีอยู่ของพระเจ้า ไม่มีใครอีกแล้วที่จะสามารถเขียนงานเขียนได้อย่างที่ท่านสาธุคุณเขียน หากนั่นไม่ใช่ด้วยการประทับอยู่ของพระเจ้ากับท่านสาธุคุณ ผู้คนจำนวนมากกำลังไปถึงหนทางแห่งความรอดโดยผ่านทางท่านสาธุคุณ

ฉันขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงทำให้ได้รู้จักกับท่าน ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกัน ฉันก็ได้ภาวนาให้แก่คริสตจักรที่ฉันเข้าร่วม

ขอพระเจ้าทรงอวยพร!
เอ.เอ็ม. เมเดยิน โคลอมเบีย

จดหมายถึงศิษยาภิบาล

อินเดีย

เรียนท่านสาธุคุณ,

กระผมขอขอบพระคุณสำหรับการส่งจดหมายข่าวเตลูก ฉบับที่ 05900 และ 06000 ของสาธุคุณโทนี่ อาลาโม มาถึงกระผม ผู้คนจำนวนมากกำลังเข้ามาหาพระเจ้า และบางคนก็ได้ขอจดหมายข่าวเพิ่มเติมอีก และคนอื่น ๆ ก็ยังต้องการที่จะเดินทางไปเผยแพร่จดหมายเหล่านี้ เพราะจดหมายเหล่านี้กำลังให้มนำชีวิตทางจิตวิญญาณของพวกเขาอยู่ ได้โปรดส่งเทพของท่านให้แก่กระผมด้วย และจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งหากท่านสามารถส่งมาจำนวนหนึ่งพันฉบับหรือมากกว่านั้น ทุก ๆ เดือน ท่านรู้จักคริสตจักรของผมผ่านทางจดหมายที่ผ่านมาแล้ว

กระผมจะเผยแพร่งานเขียนของท่านอย่างซื่อสัตย์ พวกเราภาวนาให้คริสตจักรของท่านขอท่านได้โปรดภาวนาให้กระผมและคริสตจักรของผมต่อไปด้วยเถิด ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง, ด้วยรักในพระคริสต์, สาธุคุณ คอมมู บานู ราโอ อานธรประเทศ อินเดีย



สาธุคุณ คอมมู บานู ราโอ ในเมืองอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย กำลังเผยแพร่หนังสือ “เมสลียาห์” และจดหมายข่าว

ฟิลิปปินส์

เรียนท่านสาธุคุณอาลาโม,

กระผมมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งต่อพระผู้เป็นเจ้า สำหรับโอกาสในการติดต่อกับบุคคลอย่างท่านสาธุคุณ กระผมเพิ่งจะได้รับพัสดุจากท่าน และเมื่อกระผมเปิดมันออก หัวใจของกระผมก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข โดยเฉพาะเมื่อกระผมได้อ่านจดหมายข่าว หนังสือ เมสลียาห์ และ “กระดุกแห่ง” ขอขอบพระคุณท่านที่ส่งพรอันแสนวิเศษมาให้

กระผมได้เผยแพร่จดหมายข่าวทั้งหมดของท่าน แก่ผู้คนที่นั่นในฟิลิปปินส์ หลายคนได้รับพรในขณะที่กำลังอ่านเอกสารอยู่ และเอกสารเหล่านั้นก็ได้ผลอย่างมากในการเอาชนะจิตวิญญาณหลายต่อหลายดวง

กรุณาส่งพระคัมภีร์ไบเบิลจำนวนสิบสองฉบับ ข่าวสารเพิ่มเติม ศัพท์สัมพันธ์พระคัมภีร์ไบเบิล และหนังสืออื่น ๆ มาให้กระผมอีก ผู้คนบางคนที่กำลังศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลต้องการพระคัมภีร์ ดังนั้นท่านได้โปรดช่วยส่งเอกสารเหล่านั้นมายังกระผมโดยเร็วที่สุดที่จะสามารถทำได้ กระผมจะยินดีอย่างสูงยิ่งหากคำร้องขอของกระผมได้รับการตอบรับ

ด้วยความเคารพอย่างอบอุ่นยิ่งของกระผม ต่อครอบครัวของท่าน และคริสตจักรของท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในพระคริสต์ของท่าน, สาธุคุณ เจ.เอ็ม.

ดาเวาซิตี ฟิลิปปินส์

อาร์คันซอ

เรียนท่านสาธุคุณโทนี่,

ผมเพียงต้องการจะขอบคุณท่านสำหรับคริสตจักรของท่าน ผมชื่อทีโมธี ผมได้เข้าเรียนรู้เกี่ยวกับคริสตจักรอาลาโมครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2009 ผมได้รับสิทธิพิเศษอันเป็นเกียรติในการเข้าร่วมที่นั่นในเรือนจำมลเลอร์เคาท์ตี รัฐอาร์คันซอ กับสมาชิกของคริสตจักรอีกคนหนึ่ง นั่นคือดอน ธอร์น ในเรือนจำนี้ผมได้รับความรอดพ้นแล้ว ภายหลังจากการพบกับดอน ธอร์น และภายหลังจากการอ่านจดหมายข่าวโลกจากคริสตจักรอาลาโม – ขอสรรเสริญต่อพระเจ้า!

นี่คือการขอบพระคุณท่าน ที่เป็นสาธุคุณที่ยอดเยี่ยม ขอบพระคุณสาธุคุณโทนี่สำหรับแรงบันดาลใจที่ท่านและทุก ๆ ท่านในคริสตจักรได้มอบให้แก่ผม! ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านอยู่เสมอ มิตรและพี่น้องในพระคริสต์ของท่าน, ทีโมธี นิกซ์ เท็กซาร์คานา อาร์คันซอ

**ศาสนาจอมปลอม
จำเป็นต้องขโมยถ้อยความจริง
ไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นแน่**

(ต่อจากหน้า 2)
ในคุกด้วยข้อหา คือ การเชื่อในพระวณะของพระเจ้าและการเทศนาสิ่งนั้น ท่านคิดว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วหรือ? หากท่านคิดว่าใช่จงกลับใจเสีย หรือไม่ก็พินาศไปเสียเถิด!
องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาวิญญานข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป³ ข้าพระองค์เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่⁴ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและหลังพระโลหิตอันประเสริฐเพื่ออภัยความบาปทั้งสิ้นที่ผ่านมาจากข้าพระองค์⁵ ข้าพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้นจากความตายโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญานบริสุทธิ์⁶ และพระองค์ทรงนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อรับฟังคำสารภาพบาปและคำอธิษฐานของข้าพระองค์นี้⁷ ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญพระองค์เสด็จเข้ามา⁸ ขอทรงชำระความบาปอันโสโครกของข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐที่ทรงหลั่งออกเพื่อข้าพระองค์ที่ไม่

กางเขน⁹ พระองค์จะทรงไม่ผลักใส่ข้าพระองค์ออกไป พระเยซูจะทรงอภัยความบาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้เพราะพระคำของพระองค์กล่าวไว้เช่นนั้น¹⁰ พระคำของพระองค์กล่าวว่า ข้าพระองค์จะไม่ผลักใส่ผู้ใดออกไป ซึ่งนั่นหมายถึงข้าพระองค์ด้วย¹¹ ข้าพระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบคำอธิษฐานของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มั่นใจว่าข้าพระองค์จะได้รับความรอด¹² ขอขอบพระคุณพระองค์ พระเยซูเจ้าที่ทรงกอบกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วยการปฏิบัติตามคำที่พระองค์ทรงสั่ง และจะไม่ทำบาปอีกต่อไป¹³
เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรงตรัสให้เราเริ่มปฏิบัติมาโดยการจุ่มตัวมิดลงในน้ำในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญานบริสุทธิ์¹⁴ ขอให้เราหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง¹⁵
พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรอดนี้แก่ผู้คน คุณสามารถเป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เราจะ

ส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปันข้อความนี้ให้กับคนอื่น ๆ
หากต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอด พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลดและเครื่องถ้วยของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้นพระเจ้าหรือ” แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเราแต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทั้งหลายปล้นพระเจ้าอย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่องสิบลดหนึ่งและเครื่องบูชาอันดี เจ้าทั้งหลายต้องถูกสาปแช่งด้วยคำสาปแช่ง เพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติ (และโลกใบนี้) ปล้นเรา จงนำสิบลด (สิบลดคือ 10% ของรายได้เบื้องต้นของคุณ) หนึ่งเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่ามีอาหาร (อาหารฝ่ายวิญญาน) ในนิเวศของเรา (ความรอดสำหรับผู้คน) และจงลงดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลจนห้องคลังไม่สามารถจะเก็บกักไว้ได้มาให้เจ้าหรือไม่ เราจะชนาบตัวที่ทำลายให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยซูว่าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละ พระเยซูว่าจอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่น่าพึงใจ” (มาลาคีย์ 3:8-12)

3 สดต. 51:5, รม. 3:10-12, 23 4 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4 5 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9 6 สดต. 16:9-10, มธ. 28:5-7, มก. 16:9, 12, 14, ยน. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, กจ. 2:24, 3:15, รม. 8:11, 1 คร. 15:3-7 7 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13 8 1 คร. 3:16, วว. 3:20 9 อพ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14 10 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อพ. 1:7, คล. 1:14 11 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13 12 ฮบ. 11:6 13 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14 14 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5 15 ฉลย. 4:29, 13:4, 26:16, ยชว. 1:8, 22:5, 2 ทธ. 2:15, 3:14-17, ยก. 1:22-25, วว. 3:18

โปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับงานเขียนในหัวข้อต่าง ๆ ที่สนใจที่
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078
สายด่วนเพื่อการอธิษฐานและข้อมูลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง: (661) 252-5686 • โทรสาร (661) 252-4362
www.alamoministries.com • info@alamoministries.com

โทนี่ อาลาโม แห่ง *Christian Ministries Worldwide* ให้ที่อาศัย และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตพร้อมแด่ผู้ที่ปรารถนาจะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดจิตใจ
สุดวิญญาณ สุดความคิดและสุดกำลังความสามารถ ณ สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกา
การรวมตัวที่โบสถ์ของเราจัดขึ้นที่ นครนิวยอร์ก ทุกวันอังคารเวลา 20.00 น. และในอีกหลายพื้นที่ทุกคืน
โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (908) 937-5723 มีอาหารบริการหลังงานเลิกทุกครั้ง
แจ้งขอรับหนังสือ เรื่อง “The Messiah” จากศิษยาภิบาล อาลาโม ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ หนังสือนี้ประกาศคำพยากรณ์
แสดงถึงพระคริสต์ พระเมสสิอาห์ในพระคัมภีร์เดิมมากกว่า 333 คำพยากรณ์
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลทางจิตวิญญาณ ด้วยการเป็นผู้เผยแพร่ผลงานของศิษยาภิบาลอาลาโม
ผลงานเขียนและข้อมูลเสียงทั้งหมดแจกและส่งให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
หากมีผู้ใดคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว โปรดโทรแจ้งที่หมายเลข (661) 252-5686 ที่เรียกเก็บเงินปลายทาง
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยแผนการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่ความรอด (กิจการ 4:12)
อย่าทิ้ง แต่ให้ส่งต่อให้ผู้อื่น สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น เราสนับสนุนคุณให้แปลงานเขียนนี้
เป็นภาษาท้องถิ่น หากมีการพิมพ์ซ้ำขอให้นำข้อมูลลิขสิทธิ์และข้อมูลทะเบียนเอกสารต่อไปนี้ด้วย: